
sþ. 110. Fyrirspurn [98. mál]
til samgönguráðherra um flugsamgöngur við Vestfirði.

Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.

1. Eru einhver áform á döfinni um það, hvernig stuðlað verði að tryggari flug-
samgöngum við Vestfirði?

2. Hafa verið athugaðir möguleikar fl lengingu og endurbótum flugbrauta við
Holt í Önundarfirði og í Bolungarvík með tilliti til hinna sérstöku aðflugs-
erfiðleika við Ísafjarðarflugvöll?


